

KẾT LUẬN
CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Về kết quả nhiệm vụ công tác năm 2020,
nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021

I. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

1. Kết quả đạt được

1.1. Công tác Đảng

Trong năm 2020, Đảng ủy Sở đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, phối hợp chặt chẽ với tập thể Lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ; đoàn thể; các phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Đảng ủy Sở với những nội dung, nhiệm vụ, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, tổ chức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tập trung, quyết liệt chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 07 chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy Sở khóa III với 13 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ, đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn. Đảng ủy đã ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở.

Thường xuyên quan tâm đến các tổ chức đoàn thể. Cụ thể: chỉ đạo kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên Sở Nội vụ”; đề nghị Công đoàn, Đoàn thanh niên ban hành Nghị quyết về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ quan; cho chủ trương thành lập Câu lạc bộ Thể thao Sở Nội vụ, đồng thời tổ chức các giải Cầu lông hàng tháng, quý, năm nhằm tăng cường sức khỏe cho đoàn viên và sự giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, giữa công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Trong năm 2020, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành việc sáp nhập 04 chi bộ để thành lập mới 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; Đảng ủy lãnh

đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các bước theo quy trình: kiện toàn 01 Phó Giám đốc Sở từ nguồn nhân sự tại Sở và tham gia thực hiện quy trình luân chuyển, bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sở từ Ban Đảng tỉnh; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý đối với 03 đồng chí.

Thực hiện nghiêm túc chế độ họp, thảo luận và xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Trong năm 2020, Đảng ủy Sở đã tổ chức hơn 20 phiên họp thường kỳ và đột xuất, ban hành trên 30 thông báo, kết luận chỉ đạo thực hiện công tác chính trị, chuyên môn, tổ chức bộ máy, cán bộ của Đảng ủy và cơ quan Sở. Thời điểm hiện tại đã hoàn thành Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2020.

Các đồng chí Bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc Sở cơ bản đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ, đơn vị; sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, đảng viên, nhân viên thuộc các phòng, ban, đơn vị bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Ngành triển khai nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao cho Sở và ngành Nội vụ, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

1.2. Công tác chuyên môn

Trong năm 2020, các phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở; tích cực, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác năm của ngành; các Thông báo, Kết luận của Đảng ủy Sở; nhiệm vụ thường xuyên, phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Hưng Yên (số 10/CTr-UBND ngày 17/01/2020) và Kế hoạch công tác năm của ngành Nội vụ (số 10/KH-SNV ngày 07/02/2020). Cụ thể theo từng lĩnh vực:

a) Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công tác hội và tổ chức phi chính phủ

- Công tác tổ chức bộ máy: tiếp tục chỉ đạo triển khai và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các Chương trình, kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh về thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Năm 2020, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh: tổ chức lại, hợp nhất các cơ quan, đơn vị để giảm 04 phòng thuộc Sở; 01 Chi cục và 03 phòng thuộc Chi cục; 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; giao quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 08 Sở.

- Công tác vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc: Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm của 01 sở và 14 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành tỉnh.

Đã tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về kết quả thực hiện biên chế công chức năm 2020 và dự kiến giao biên chế công chức, số lượng người

làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2021.

- Công tác tinh giản biên chế: Đã tham mưu UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế năm 2020 đối với 98 đối tượng là công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện.

- Công tác quản lý Hội: Đã tham mưu giúp UBND tỉnh cho phép thành lập, phê duyệt Điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Kế hoạch đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ cho tổng số 05 Hội. Cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với 08 hội huyện.

b. Công tác cải cách hành chính: Năm 2020, tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục chú trọng chỉ đạo công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đã chỉ đạo tham mưu tổ chức thành công hội nghị tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng nhiệm vụ năm 2021-2030. Chỉ đạo tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2020", kết quả đã có 82 bài dự thi của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, trong đó có 12 bài đạt giải.

Sở đã tổng hợp, trình UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch điều tra SIPAS các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2020 (điều tra 1.565 cá nhân, tổ chức) nhằm xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã năm 2020. Thực hiện điều tra xã hội học theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ

Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính năm 2020, Sở Nội vụ đã chủ trì, tổ chức Đoàn kiểm tra tại 13 sở, ngành và UBND huyện, 10 UBND cấp xã thuộc 05 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế ngay tại cuộc họp và tổng hợp kết quả sau kiểm tra báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Về công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC năm 2020: Tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC cho 1.246 học viên góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính, PAPI.

c. Công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên:

Công tác tổ chức chính quyền được triển khai kịp thời, đã tham mưu trình HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh miễn nhiệm, bầu bổ sung lãnh đạo UBND tỉnh và UBND các cấp huyện đối với 35 người.

Tham mưu UBND tỉnh thể chế hóa, ban hành nhiều văn bản về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Quyết định quy định chức vụ, chức danh, số lượng một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020); Quyết định ban hành

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (số 33/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020).

Tham mưu trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung việc thực hiện xếp lương ngạch, bậc công chức hành chính đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị theo Công văn số 3692-CV/BTCTU ngày 31/10/2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành về thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng trên. Đến nay, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Sở đã hoàn thành thẩm định đề nghị của 10/10 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 216 trường hợp.

Trong năm, đã thực hiện giải quyết chế độ, chính sách về tinh giản biên chế, xếp lương vào ngạch, bậc công chức hành chính đối với cán bộ cấp xã có văn bằng lý luận chính trị theo Công văn số 7120-CV/BTCTW; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, xã không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, chế độ chính sách tiền lương...đối với 1.709 người.

Cơ bản hoàn thành Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính” và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị hiệp thương, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã đối với 161/161 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Hoàn thành tổng kết và báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.

d. Công tác quản lý công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chỉ đạo quyết liệt việc tham mưu, tổ chức triển khai kế hoạch, đề án thi tuyển công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị. Trong năm, Sở đã hoàn thành việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và viên chức chuyên ngành y tế với tổng số 2351 hồ sơ đề nghị thăng hạng, gồm: 1800 hồ sơ đề nghị thăng hạng CDNN giáo viên và 551 hồ sơ đề nghị thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế. Đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020 với tổng số 211 thí sinh dự tuyển đối với 107 chỉ tiêu công chức được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định.

Trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết hoặc Sở Nội vụ thỏa thuận để các đơn vị ban hành quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đối với 1209 người; thực hiện chế độ chính sách với tổng số hơn 20.000 lượt cán bộ, công

chức, viên chức. Hoàn thành 100% các nội dung của kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020.

đ. Công tác tiếp nhận đơn thư, thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo quy định. Sở đã tiến hành 05 cuộc thanh tra chuyên ngành; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống, tham nhũng và 07 cuộc kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc thực hiện các quy định, pháp luật chuyên ngành Nội vụ. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã thực hiện kiểm tra 11 cuộc đối với: 02 sở, ngành tỉnh; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 08 UBND huyện, thị xã, thành phố và 17 UBND xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

e. Công tác QLNN về thi đua - khen thưởng, tôn giáo, văn thư - lưu trữ

Công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đã tham mưu giúp UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành nhiều Kế hoạch, Chỉ thị phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung tham mưu, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đã trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với 880 tập thể và 999 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã triển khai hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh về phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo. Chất lượng công tác quản lý được nâng cao; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan, tổ chức tôn giáo trong việc giải quyết một số đề nghị về đất đai, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự,... Những nhu cầu chính đáng của chức sắc, tín đồ, tổ chức tôn giáo đã được giải quyết, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và Giáo hội; giữ ổn định tình hình tôn giáo, đoàn kết trong nội bộ, đưa hoạt động tôn giáo đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật.

Công tác quản lý Nhà nước về văn thư - lưu trữ được quan tâm, đẩy mạnh; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; kịp thời tổ chức thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hưng Yên góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của tỉnh.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:

2.1. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở (không thực hiện nhiệm vụ theo đúng thời gian được giao tại các Thông báo, Kết luận của Đảng ủy Sở và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở); một số nhiệm vụ được giao tại Chương trình, Kế hoạch công tác của UBND tỉnh, ngành Nội vụ thực hiện còn chậm, chưa hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đặt ra.

2.2. Một số đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chưa phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính gương mẫu của Đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức, điều hành hoạt động của đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, thiếu tính chủ động trong tham mưu dẫn tới một số nhiệm vụ triển khai còn chậm tiến độ kế hoạch, chất lượng tham mưu chưa cao, ảnh hưởng tới hiệu quả, chất lượng hoạt động chung của Sở; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương; nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao chưa được nghiên cứu, đề xuất, giải quyết hiệu quả, kịp thời.

2.3. Một số công chức có tư tưởng ngại nghiên cứu, học tập, đổi mới, đùn đẩy trong công việc...kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021

1. Nhiệm vụ Công tác Đảng, Đoàn thể

1.1. Công tác Xây dựng Đảng

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao việc tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Đảng ủy cấp trên, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng xây dựng và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện việc ghi sổ đảng viên tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; định hướng tư tưởng đối với đảng viên, kịp thời ngăn chặn, xử lý đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm chính sách, pháp luật, phẩm chất, đạo đức, lối sống.

- Đẩy mạnh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong nắm bắt diễn biến tư tưởng và giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

- Tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân vận của chính quyền theo hướng chủ động, tích cực, kịp thời trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.2. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm, khung năng lực của từng vị trí việc làm được phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 07/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường công tác quản lý đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Chú trọng công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng đối tượng kết nạp đảng; thực hiện nghiêm, đảm bảo chất lượng việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và công chức hàng năm.

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy về quản lý cán bộ và vai trò của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Lãnh đạo rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quản lý cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp lý để tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện, động lực để cán bộ, đảng viên tích cực đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện quy định về những điều đảng viên, công chức không được làm; thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

1.4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh

- Lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị và các đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của các tổ chức đoàn thể; chăm lo xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Phương hướng, giải pháp

2.1.1. Phương hướng: Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác của UBND tỉnh và Kế hoạch công tác năm của ngành Nội vụ; các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2.1.2. Giải pháp:

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các Chi bộ, đoàn thể, các phòng, ban, chi cục thuộc Sở trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc Sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị; giữa công chức, viên chức, nhân viên trong từng phòng, ban, chủ động triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi Đảng viên, nhân viên, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp trong nội bộ cơ quan, đơn vị, thực hiện hiệu quả, chất lượng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao năm 2021.

- Tiếp tục triển khai trong toàn thể Đảng bộ, cơ quan, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ; đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể không thực hiện nhiệm vụ, chậm thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy,

Lãnh đạo Sở giao gắn với đánh giá, phân loại hàng tháng theo Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động (Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-SNV ngày 25/12/2020).

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021

Trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở:

(1). Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, viên chức, gắn với thời gian hoàn thành.

(2). Chủ động tham mưu, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

(Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Kết luận)

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban chấp hành Đảng ủy; Lãnh đạo Sở: Căn cứ Quy chế làm việc của Sở và chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện nghiêm túc Kết luận này; trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch và chức năng từng đơn vị, chỉ đạo Trưởng các đơn vị xác định cụ thể nhiệm vụ trong từng tuần, từng tháng và theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

2. Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác của ngành Nội vụ năm 2021, chỉ đạo của cấp trên và Kết luận này, tổ chức triển khai phân công cụ thể đến từng đảng viên, công chức, viên chức trong Chi bộ, đơn vị; đồng thời thường xuyên rà soát, đề xuất các nhiệm vụ mới phát sinh, báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo kịp thời, đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021 với chất lượng, hiệu quả cao.

3. Giao đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận này; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c);
- Đảng ủy, Lãnh đạo SNV;
- Bí thư các Chi bộ;
- Trưởng phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc SNV;
- Trang Thông tin điện tử SNV;
- Lưu ĐU, VP.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ



Cù Trọng Khang

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH NỘI VỤ TỈNH HUNG YÊN NĂM 2021

(Kèm theo Kết luận số 74 -KL/ĐU ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ)



STT	Nội dung	Thời gian hoàn thành
I	Lĩnh vực Tổ chức bộ máy, biên chế, hội và tổ chức phi chính phủ (14 nhiệm vụ)	
1	Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh (nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP); theo dõi, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.	Quý I/2021
2	Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh (nội dung thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ)	
3	Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh)	
4	Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế giáo dục và y tế	
5	Rà soát các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 36/KH-UBND, số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết: số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục đôn đốc, sắp xếp tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.	
6	Rà soát, xây dựng lộ trình, kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp biên chế công chức chưa sử dụng (Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 tại Công văn số 37-CV/VPTU ngày 30/11/2020)	
7	Báo cáo kết quả thực hiện biên chế công chức năm 2021 và Kế hoạch biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên năm 2022	Quý II/2021
8	Báo cáo kết quả thực hiện số lượng người làm việc năm 2021 và Kế hoạch số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh Hưng Yên năm 2022	
9	Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh	
10	Thực hiện thí điểm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	Quý III/2021
11	Trình UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch biên chế công chức năm 2021 và dự kiến kế hoạch biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên năm 2022	Quý IV/2021
12	Trình UBND tỉnh kết quả thực hiện số lượng người làm việc năm 2021 và dự kiến giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh Hưng Yên năm 2022	

13	Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Vị trí việc làm (hoặc Đề án điều chỉnh VTVL) theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức; số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các ĐVSNNCL.	Thực hiện ngay khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành
14	Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Vị trí việc làm (hoặc Đề án điều chỉnh VTVL) theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các ĐVSNNCL.	Thực hiện ngay khi có hướng dẫn của các Bộ,
II Lĩnh vực Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (14 nhiệm vụ)		
1	Tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư	Quý I/2021
2	<p>Tham mưu công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp báo cáo dân số các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. - Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. - Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự thảo phân công trách nhiệm từng thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và thành lập Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và Tổ chuyên môn giúp việc về công tác bầu cử. - Trình Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. <p>2 - Trình UBND tỉnh về việc: ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026; in Phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, Phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh và Phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Thành lập Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử ĐB HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Hưng Yên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hưng Yên. - Trình Ủy ban bầu cử tỉnh quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. - Tham mưu tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 	Quý I/2021
3	Tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ cấp tỉnh	
4	Trình UBND tỉnh: quyết định công nhận đơn vị chính quyền TSVM năm 2020; quyết định xếp loại dân vận chính quyền năm 2020	
5	Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thanh niên năm 2021	
6	Ban hành kế hoạch công nghệ thông tin của Sở năm 2021	

7	<p>Tiếp tục tham mưu công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp báo cáo dân số các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; - Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; - Trình Ủy ban bầu cử tỉnh: Hướng dẫn tổ chức ngày bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hưng Yên; Báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh kết quả kiểm tra về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; Báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hưng Yên; - Trình UBBC tỉnh Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trình Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo: kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. - Trình Ủy ban bầu cử tỉnh: Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. - Trình UBND tỉnh các văn bản phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh. - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 	Quý II/2021
8	Thỏa thuận nâng lương, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên; chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố đợt I năm 2021	
9	Tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026	
10	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.	
11	Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh và chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại UBND các huyện: Kim Động (tháng 8); Văn Giang (tháng 9).	Quý III/2021
12	Thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo Quyết định của Bộ Nội vụ	
13	Thỏa thuận nâng lương, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên; chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố đợt II năm 2021	
14	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.	Quý IV/2021
III Lĩnh vực Cải cách hành chính (11 nhiệm vụ)		
1	Xây dựng Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2020	
2	Đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2020	
3	Thẩm định, tổng hợp, báo cáo Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2020 và xác định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020	
4	Thẩm định, tổng hợp, báo cáo Chỉ số PAPI cấp huyện năm 2020	Quý I/2021
5	Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về CCHC năm 2020	
6	Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021 (tham mưu Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Thẻ lệ cuộc thi, Quy chế chấm thi...)	

7	Tổ chức, quản lý các lớp tập huấn CCHC năm 2021 theo kế hoạch; Hội thảo PAPI 2021	Quý I/2021
8	Tổ chức tiếp nhận bài dự thi, chấm thi, tổng hợp kết quả cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC nhằm nâng cao công tác CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2021 theo kế hoạch đề ra	
9	Triển khai thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2021	Quý III/2021
10	Triển khai Kế hoạch điều tra XHH đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021	
11	Xây dựng các kế hoạch về CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2022	Quý IV/2021
IV Lĩnh vực Công chức viên chức (14 nhiệm vụ)		
1	Tham mưu thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư	
2	Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021	
3	Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2020 trên địa bàn tỉnh.	Quý I/2021
4	Tham mưu Quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020	
5	Tham mưu xây dựng Đề án thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên và tương đương lên cán sự và tương đương, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương	
6	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên, ban hành quy định về phân cấp, công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên	
7	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định thay thế Quyết định Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý	
8	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên	Quý II/2021
9	Tham mưu tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên	
10	Thẩm định, thỏa thuận nâng lương đối với công chức, viên chức đợt I năm 2021	
11	Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: - Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho CC,VC được quy hoạch Trưởng, phó phòng thuộc các Sở, Ban, Ngành và tương đương, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho CC,VC được quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.	
12	Tham mưu tổ chức xét thăng hạng viên chức ngành Y tế	
13	Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: - Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở, Ngành và tương đương; - Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố .	Quý III/2021
14	Thẩm định, thỏa thuận nâng lương đối với công chức, viên chức đợt II năm 2021	Quý IV/2021
V Thanh tra, kiểm tra, pháp chế ngành Nội vụ (11 nhiệm vụ)		

1	Tham mưu quy trình lập đề nghị xây dựng dự thảo VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ	Quý I/2021
2	Tham mưu Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2021	Quý I/2021
3	Xây dựng Kế hoạch pháp chế năm 2021	
4	Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021	
5	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác thi đua, khen thưởng tại Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hưng Yên.	Quý II/2021
6	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác quản lý văn thư-lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	
7	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên và các đơn vị trực thuộc.	Quý III/2021
8	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cấp xã tại UBND huyện Phù Cừ và các đơn vị trực thuộc	
9	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cấp xã tại UBND thành phố Hưng Yên và các đơn vị trực thuộc	Quý IV/2021
10	Thanh tra trách nhiệm phòng chống tham nhũng đối với Ban thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ	
11	Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022	
VI	Lĩnh vực Tôn giáo (09 nhiệm vụ)	
1	Tham mưu quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán (ban hành hướng dẫn quản lý; công tác thăm hỏi, tặng quà tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo; báo cáo tình hình và kết quả công tác).	Quý I/2021
2	Tham mưu quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Phục sinh của đạo Công giáo và Tin lành (ban hành hướng dẫn quản lý; công tác thăm hỏi, tặng quà tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo; báo cáo tình hình và kết quả công tác).	
3	Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP	
4	Tham mưu Sở Nội vụ quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Phật đản của Phật giáo (ban hành hướng dẫn quản lý; công tác thăm hỏi, tặng quà tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo; báo cáo tình hình và kết quả công tác).	Quý II, III/2021
5	Tham mưu quản lý các hoạt động tôn giáo trong dịp An cư Kiết hạ của Phật giáo (giải quyết đề nghị của GHPGVN về việc tổ chức khóa An cư Kiết hạ; công tác thăm hỏi, tặng quà chức sắc, chức việc Phật giáo; báo cáo tình hình và kết quả quản lý).	Quý III, IV/2021
6	Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thăm hỏi, tặng quà chức sắc, chức việc Phật giáo trong dịp lễ Vu lan.	
7	Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.	
8	Tổ chức Đoàn Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND huyện Kim Động; thời điểm kiểm tra từ 01/01/2018 đến 30/12/2020.	

9	Tham mưu quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Giáng sinh của đạo Công giáo và Tin lành (ban hành hướng dẫn quản lý; công tác thăm hỏi, tặng quà tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo; báo cáo tình hình và kết quả công tác).	Quý IV/2021
VII	Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (24 nhiệm vụ)	
1	Xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của UBND tỉnh	
2	Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2021	
3	Phối hợp tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng với các đơn vị, địa phương	
4	Thành lập các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh	
5	Hướng dẫn tổ chức, hoạt động các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh	
6	Tổ chức họp phiên thứ nhất thường kỳ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh	
7	Tham gia tổng kết Cụm Thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2021	
8	Đăng ký các chỉ tiêu thi đua đối với Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2021	Quý I/2021
9	Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)	
10	Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026	
11	Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2021; Hướng dẫn của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng về tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2021 (tỉnh Hưng Yên đăng cai làm Cụm trưởng năm 2021)	
12	Đề nghị hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với tỉnh Hưng Yên nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh	
13	Phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025)	Quý II/2021
14	Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025)	
15	Thực hiện kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2021	
16	Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương	
17	Sơ kết Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng	
18	Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025	
19	Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025	Quý III/2021
20	Thực hiện khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo	
21	Tổ chức họp phiên thứ hai thường kỳ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh	
22	Trao đổi chuyên môn cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố	

23	Hướng dẫn các Cụm, Khối thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021	Quý IV/2021
24	Tổng kết phong trào thi đua năm 2021	
VIII	Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ (08 nhiệm vụ)	
1	Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ tỉnh Hưng Yên năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ	Quý I/2021
2	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021	
3	Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thu thập tài liệu và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh	Quý I,II,III/2021
4	Tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-UBND tỉnh ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu và Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên	Quý II/2021
5	Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT phù hợp với từng đối tượng công chức, viên chức trong đó tập trung vào: Việc soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư, số hóa tài liệu lưu trữ theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan.	Quý II, III/2021
6	Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh tổ chức công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm có giá trị về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ về Kho Lưu trữ Lịch sử tỉnh năm 2021	
7	Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.	Từ tháng 3 đến tháng 10/2021
8	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đọng theo lộ trình tại Kế hoạch số 08/KH-UBND; Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh	Từ tháng 2 đến tháng 11/2021
IX	Lĩnh vực công tác Văn phòng (14 nhiệm vụ)	
1	Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021	Quý I/2021
2	Xây dựng và thực hiện Phương sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở	
3	Tham mưu thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng; quy định tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị	
4	Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành: Kế hoạch công tác năm 2021; Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2021; kế hoạch cải cách hành chính năm, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021....	
5	Triển khai các hạng mục còn lại của Dự án: Dự án " Xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh"; Dự án "Mua sắm trang thiết bị tại Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh"; Dự án "Triển khai phần mềm số hóa Kho Lưu trữ"; Dự án " Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hưng Yên".	
6	Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021	Quý II/2021
7	Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ tỉnh Hưng Yên	
8	Tham mưu nội dung sơ kết công tác thi đua khen thưởng của Khối Thi đua Nội chính; Cụm Thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ năm 2021	
9	Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021	

10	Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh Hưng Yên	Quý IV/2021
11	Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực hiện công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2021	Quý IV/2021
12	Tham mưu công tác đánh giá, xếp loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở năm 2021	
13	Tham mưu nội dung tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Sở; Khởi Thi đua Nội chính; Cụm Thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ năm 2021	
14	Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức các Hội nghị tổng kết công tác và kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2021	